

Likas na Acacia kahoy na Pizza Board ng Pizza Naghahatid ng Paddle

Pangunahing tampok ng Likas na Acacia kahoy na Pizza Board TSPB006

1. Ginawa ng 100% Likas na matigas na kahoy para sa mga taong ginagamit at sapat na maganda upang ipakita. Ang Acacia kahoy na Pizza Board TSPB006 ay may likas na hitsura at perpekto ng pattern ng kahoy mula sa kung saan ito ginawa. Mayroon itong mainit na kulay ay lumilikha ng perpektong canvas para sa bawat item na iyong pinaglilingkuran. Ang Acacia kahoy na Pizza Board TSPB006 ay mayroon isang built-in na slot na nakabitin, upang maaari mo itong panatilihin malinis at walang magawa kapag hindi ginagamit.
2. Ginawa ng matibay, solidong kahoy, ang naglilingkod na board na ito ay binuo upang mapaglabanan ang paulit-ulit na paggamit.
3. Ang aming kamay sanding ay lumilikha ng isang makinis na kinang na tapusin, at isang beveled na may talim na paddle para sa kadalihan ng paggamit.
4. Walang nakakapinsalang barnisan o lacquer na ginamit sa paggawa ng sagwan na ito
5. Maramihang pag-andar: fo pizza, tinapay, keso, karne ect, kahit na maaaring maging bilang isang pizza sangkalan.
6. Ang malaking sukat ng ibabaw ng board ng board ng pizza ay mahusay para sa pagpapakita ng iba't ibang mga item sa menu.
7. Pagtukoy ng umiiral na mga modelo mula sa Tsingbuy [Ang supplier ng mga tool sa pizza ng China](#) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 pulgada ang lapad para sa mga pagpipilian at pinasadyang laki, ang mga pattern ay tinatanggap sa tagagawa ng Tsingbuy China na kahoy sa pizza.

Larawans ng Likas na Acacia kahoy na Pizza Board TSPB006



Mga tala kapag ginagamit

Upang mapanatili ang likas na kagandahang ito ng lupon, dapat itong punasan ng isang mamasa-masa na tela pagkatapos gamitin at paminsan-minsang selyadong may langis ng mineral para sa matagal na tibay. Sa pamamagitan ng rustic finish at contoured na disenyo, ang mga kahoy na board ng paghahatid na ito ay isang naka-istilong alternatibo sa tradisyonal na paghahatid at pagpapakita manligaw. Hugas lang ang kamay.

Iba pang mga pattern ng Natural Acacia kahoy pizza board







Iba pang mga pattern ng Board ng Wood ng Wood mula sa [Ang tagagawa ng kahoy na pizza sa China](#)









Tungkol sa atin

Ang Tsingbuy Industry Limited ang nangungunang tagagawa ng bakeware ng China at nakikibahagi sa industriya ng bakeware ng higit sa 12 taon. We ay palaging nagsusumikap sa paggawa ng pinakamahusay na mga produktong baking, galit mula sa mga sheet ng sheet, tinapay ng tinapay / tinapay ng tinapay, tisa ng baguette, tray ng industriya ng OEM, trak ng bakery, paglamig na rack at maraming iba pang mga serye sa mga nauugnay na mga tool tulad ng baking Bato ng pizza, board ng pizza, Peel ng pizza, tinapay mga basket ng banneton, mga basket ng PP, couche ng panaderya, baking mat at iba pa. Marami kaming matagumpay at nalulugod na mga kaso sa pagpapasadya sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga customer sa Pandaigdig. Nakuha din namin ang nangungunang papel kasama [Pabrika ng alisan ng balat ng](#)

China upang magbigay ng mataas na kalidad at mga metal na pizza peel sa internasyonal na mga customer at na-customize na serbisyo kasama ang propesyonal na koponan.

Makipag-ugnayan sa amin

 Zoe Lee	TSINGBUY INDUSTRY LIMITED FACTORY PLANET OEM & ODM - Bakeware and Customization	
 Tel	+86 186 1186 6087	+86 0755-85234769
 Email	marketing@tsingbuy.com	
 Skype	+86 186 1186 6087	
 Whatsapp	+86 186 1186 6087	
 Web	www.chinabakeware.com	
 ADD	2 Floor B1 Building, No 22 Dafu Industry park, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China 518110	

Mga serye ng tool sa pizza

 | 天仕迈 China Bakeware Manufacturer

Pizza Series

